

# ฉันทนทีสุด

ที่ กค 0409.7 /ว. 39



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๙ มีนาคม 2547

สำนักการคลังและสินทรัพย์
เลขที่ 4157
วันที่ 17 มี.ค. 2547
เวลา

เรื่อง ช่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม  
เรียน 6.01.03.0000 : กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่า หน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นผู้จัดฝึกอบรม โครงการต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน สมาคม ชมรม เป็นต้น ยังทำหนังสือขอกดลงกับกระทรวงการคลัง ทำให้การปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฯ และเป็นภาระทั้งในด้านงบประมาณรวมทั้งเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานผู้จัด

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นสมควรเวียนช่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

1. กรณีที่หน่วยงานเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน สมาคม ชมรม ฯลฯ จัดฝึกอบรมหรือร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (หน่วยงานอื่นใดของรัฐ) จัดฝึกอบรมโดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด ส่วนราชการที่ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องมีหนังสืออนุมัติจากกระทรวงการคลัง

2. กรณีที่หน่วยงานเอกชนจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ตามข้อ 1 โดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด ส่วนราชการที่ส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากระเบียบฯ ได้ตามอัตราที่ขอกดลงกับกระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานอื่นใดของรัฐดังกล่าวเป็นผู้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

3. กรณีหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จัดฝึกอบรมและได้เชิญชวนให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม หากจะให้ส่วนราชการแต่ละแห่งขอคดลงเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก็จะเป็นภาระทั้งส่วนราชการแต่ละแห่ง และกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นผู้จัดฝึกอบรมซึ่งเรียกเก็บค่าลงทะเบียนนอกเหนือหลักเกณฑ์จากที่ระเบียบฯ กำหนดอาจขอให้ กระทรวงการคลังพิจารณาการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าวโดยตรงก็ได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและจำเป็นของส่วนราชการที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และเมื่อกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้หน่วยงานเอกชนทราบ ให้หน่วยงานผู้จัดดังกล่าวจัดส่งเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

อนึ่ง เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมาหน่วยงานเอกชนผู้จัดฝึกอบรมมิได้ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดอบรมที่ชัดเจน ทำให้ส่วนราชการเข้าใจว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดฝึกอบรม และได้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรมมายังกรมบัญชีกลาง ทำให้เป็นภาระในการชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการดังกล่าว ดังนั้น หากภายหลังจากยังมีส่วนราชการแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกอบรมมายังหลักสูตรซึ่งหน่วยงานเอกชนจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นใดของรัฐจัดฝึกอบรม กระทรวงการคลังจะไม่ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจอีก เนื่องจากได้ซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานผู้จัด และส่วนราชการทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ขอไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ภาษี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่านกกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร. 0-2273-9616 ต่อ 4462

โทรสาร 0-2273-9543

[www.mof.go.th/sab/](http://www.mof.go.th/sab/)